

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ NHA TRANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 6044 /UBND

Nha Trang, ngày 25 tháng 7 năm 2019

*V/v tăng cường công tác xây dựng  
mô hình, tổ chức tự quản về an  
ninh trật tự*

Kính gửi:

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể TP. Nha Trang;
- UBND các xã, phường;
- Ban chỉ đạo các xã, phường;
- Các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc thành phố.

Để đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn thành phố luôn ổn định Đảng bộ, quân và dân thành phố Nha Trang đặc biệt quan tâm, chú trọng đến công tác xây dựng mô hình, tổ chức tự quản về an ninh trật tự (xây dựng mô hình) trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đã đạt được kết quả đáng khích lệ, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cán bộ tích cực tham gia, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải và tham gia phòng chống tội phạm trong nhân dân được nâng cao, góp phần thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Thông kê số liệu tính đến tháng 4/2019 của Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban chỉ đạo) thành phố Nha Trang tính đến xã, phường có 54 mô hình (tính theo thôn, tổ dân phố có 83 mô hình). Công tác xây dựng mô hình được thực hiện từ địa bàn dân cư, đến các cơ quan, doanh nghiệp cho thấy sự đa dạng và phát triển rộng khắp của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Có nhiều mô hình được xây dựng và hoạt động với sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức tôn giáo.

Qua thời gian triển khai thực hiện, công tác xây dựng mô hình xuất hiện một số khó khăn, bất cập: Một số cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan doanh nghiệp còn xem nhẹ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đặc biệt là công tác xây dựng mô hình do vậy có mô hình còn mang tính hình thức, kém hiệu quả và chưa đạt được kết quả như mong đợi. Công tác xây dựng mô hình mang tính chất xã hội hóa trên lĩnh vực an ninh trật tự nhưng vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể có nơi còn hạn chế, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác phong trào. Các mô hình gắn với đặc thù từng địa bàn, từng tôn giáo cũng còn rất thiếu so với nhu cầu thực tế. Nguồn kinh phí hoạt động của các mô hình gặp khó khăn, vướng mắc về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm và chế độ của các thành viên tham gia mô hình.

Để từng bước khắc phục được những hạn chế, bất cập, đưa công tác xây dựng mô hình dần đi vào nề nếp, phát huy được tác dụng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vào cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Ủy

ban nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố, yêu cầu UBND, Ban Chỉ đạo xã, phường, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn thành phố Nha Trang cần tập trung thực hiện các công tác trọng tâm sau:

1. Đổi mới nhận thức trong công tác xây dựng mô hình, thực hiện ngay từ cán bộ lãnh đạo quản lý, chính quyền các cấp, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) về *tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới*. Kinh nghiệm thực tế cho thấy: Cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng quan tâm tới công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung, xây dựng mô hình nói riêng thì an ninh trật tự được đảm bảo.

2. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là ưu tiên hàng đầu. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình phối hợp giữa Công an và các ban ngành đoàn thể: Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân... đã có nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự với sự tham gia của các đoàn thể phát huy tác dụng tốt: Mô hình 2+1 (tham gia cảm hóa giáo dục đối tượng); Mô hình thôn, tổ dân phố tự quản (Đảm bảo ANTT khu dân cư)...

3. Công an thành phố rà soát, tổng hợp một số mô hình hay, hiệu quả và phù hợp với điều kiện đặc điểm khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, địa bàn tôn giáo để triển khai thực hiện nhân rộng.

4. UBND và Ban chỉ đạo các xã, phường, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nghiên cứu đưa nội dung xây dựng mô hình thành chỉ tiêu thi đua, phần thưởng mỗi xã, phường có một mô hình hay, định kỳ kiểm tra, rà soát, thống kê, đánh giá và tiến hành sơ kết. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, và thực hiện công tác xây dựng mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mặt khác, thường xuyên quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các mô hình, tạo điều kiện huy động nguồn kinh phí xã hội hóa vào công tác xây dựng mô hình. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố qua Ban chỉ đạo (Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc – Công an thành phố)

Giao Công an thành phố (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thành phố) hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện, tổng hợp, báo cáo theo quy định. /v

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các phòng, ban, ngành thành phố;
- LĐ VP UBND thành phố;
- Lưu: VT, CA

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Tuấn**